



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ตามท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง โดยได้ดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๔-๒๒ มกราคม ๒๕๖๘ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรได้เสร็จสิ้นแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ จึงประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไปโดยเรียงลำดับจากผู้ที่ทำคะแนนได้มากที่สุดตามลำดับ รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ได้รับการเลือกสรรทราบ

๑. บัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรนี้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันที่ได้ขึ้นบัญชีไว้ แต่ถ้ามีการเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรนี้เป็นอันยกเลิก
๒. ผู้ได้รับการเลือกสรรการขึ้นบัญชีตามประกาศนี้ ถ้ามีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชี คือ

- ๒.๑ ผู้นั้นได้สละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับการเลือกสรร
- ๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการแต่งตั้งในเวลาที่น่ายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด
๓. หากผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีสละสิทธิจะทำการเรียกผู้มีสิทธิในลำดับต่อไปขึ้นบัญชี
๔. การเลือกสรรครั้งนี้ ผู้สมัครได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังตรวจพบว่าผู้ใดมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศ จะถือว่าขาดคุณสมบัติตั้งแต่วันสมัคร โดยจะไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง หรือหากได้รับการแต่งตั้งไปแล้วจะพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่ง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายพิภพ ล้วนขงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง
แบบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมมวงอบ
ลงวันที่ ๒๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

ลำดับที่ ๑	นางสาวชนิตา แซ่ลี	เลขที่ประจำตัวสอบ ๐๙
ลำดับที่ ๒	นางสาวเบญจวรรณ อินโส	เลขที่ประจำตัวสอบ ๐๑
ลำดับที่ ๓	นางสาวศิริลักษณ์ และมาลี	เลขที่ประจำตัวสอบ ๐๓
ลำดับที่ ๔	นายกิตติทัต ประจันเต	เลขที่ประจำตัวสอบ ๐๕
ลำดับที่ ๕	นางสาวจารุวรรณ กิ่งสาร	เลขที่ประจำตัวสอบ ๐๒
ลำดับที่ ๖	นางสาวณัฐชยา ประมาณพล	เลขที่ประจำตัวสอบ ๐๗
ลำดับที่ ๗	นางสาวศศิธร ภัคติกัจจร	เลขที่ประจำตัวสอบ ๐๖
ลำดับที่ ๘	นางสาววารภรณ์ รอมวงษ์	เลขที่ประจำตัวสอบ ๐๔

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวรับการจ้าง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมมวงอบ ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. โดยให้มีผู้ค้ำประกันซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทอื่น ที่ดำรงตำแหน่งในระดับปฏิบัติการหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในวันนัดทำสัญญาจ้างด้วย หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิโดยไม่ประสงค์จะรับการจ้างเป็นพนักงานจ้างตามที่สอบได้

(ลงชื่อ).....

(นายพิภพ ลีอนุชพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมมวงอบ